

เดลินิวส์

DAILY NEWS

ฉบับที่ 20,767 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

มหา'ลัยไม่ยอมรับผลจัดอันดับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจะประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 50 อันดับ ในวันที่ 31 ส.ค.นั้น ศ.ดร.สุชาติ อุปลัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบเรื่องนี้ แต่ถ้าประกาศจริงคิดว่าน่าจะเร็วเกินไป และมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็เห็นว่ายังไม่ควรที่จะประกาศผลการจัดอันดับในเวลานี้ เพราะเกณฑ์การจัดอันดับบางเกณฑ์ยังไม่ชัดเจน เช่น การประเมินผลงานวิจัย งานวิจัยที่ต้องตีพิมพ์ และเท่าที่ทราบ สกอ.ยังไม่ได้บรรจุวารสารทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เข้าไปด้วยและไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ดังนั้นมหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็จะเสียเปรียบ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าในอนาคตคงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการจัดอันดับได้ แต่ก็ควรเอาผลการประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาใช้ โดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองก่อนที่จะมีการประกาศผลการจัดอันดับ

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกลสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) กล่าวว่า การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีกระบวนการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดอันดับที่ชัดเจนและให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบก่อน เพราะเคยมีการถกเถียงถึงกรณีที่มีการประเมินมหาวิทยาลัยโลกที่มีมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ โดยไม่รู้ว่าจะใช้หลักเกณฑ์อะไรพิจารณาบ้าง และถ้า สกอ.จะประกาศผลการจัดอันดับจริงก็ต้องดูว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องงานวิชาการหรืองานวิจัย ทั้งนี้โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าก่อนที่จะมีการประกาศผลการจัดอันดับน่าจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบก่อน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูล และทราบว่าจุดอ่อนตรงไหน จะแก้ไขอย่างไร เพื่อนำไปปรับปรุง ซึ่งน่าจะเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าการประกาศไปเลยซึ่งจะทำให้เกิดความสับสน และไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรบ้าง โดยเฉพาะการประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบเช่นนั้นก็น่าเป็นห่วงว่ามหาวิทยาลัยจะคิดกันอย่างไร

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า เป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้มหาวิทยาลัยรู้สถานภาพตนเอง แต่ต้องทำโดยรอบคอบ เพราะอาจมีประเด็นโต้แย้งได้ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม เช่น ขนาดของมหาวิทยาลัย ความเก่าและใหม่ มหาวิทยาลัยต่างจังหวัดและในชนบท กลาง งบประมาณ รวมทั้งผลการจัดอันดับในปีนี้เป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้นจึงต้องมีกรทกลงถึงหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการที่ชัดเจนก่อน.